
 

 

รายงานการประชุมท้องถิ่นสัญจร ต าบลเวียงตาล 
ตามโครงการ สานพลังประชารัฐ ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อประชาชนคนเวียงตาล 

ประจ าเดือนมกราคม  2565  
วันจันทร์ท่ี  31  มกราคม พ.ศ. 2565   

ณ  โรงเรียนบ้านยางอ้อย หมู่ 4 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

**************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

๑. นายนิวัฒน์ ปะระมา  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล 
๒. นายประเวศ  โนอ้าย  รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล 
3. นายนรินทร์ จินะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล 
4. นายสวัสด์ิ คุณชมพู  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล 
5. นายจ าลอง  รังสรรค์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล 
6. นายเสาร์ค า ไชยวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
7. นายธีระยนต์ ทรายมูล  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
8. นางภัทรสุดา พรมศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
9. นายบุญเย็น วังขวา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
10. นางโสภา ค าปันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
11. นายนิกร เขียววงศ์ตัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
12. นายพัฒนา ยอดอุทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
13. นางสาวประภาศรี ศรีฉัตรใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
14. นางจารุณี ใหม่ยศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
15. นายสมพล อินตาค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
16. นายสนิท อ้นอ้าย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 
17. นายสุขเสือน   ฉัตรเข่ือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 
18. นายมนัส วังขวา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 
19. นายสุพรรณ เป็งทราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 
20. นายเสาร์แก้ว    มูลวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 
21. นายด ารงค์ กันทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 
22. นายสุพจน์ ไชยยา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 
23. นายธีระพงษ์  ค าอ้าย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 
24. นางทิวาพรรณ แซ่ลินวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 
25. นายอรรถพล    จันทร์กัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญช่วย อินตานวล ก านันต าบลเวียงตาล 
2. นายประหยัด ใหม่ทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
3. นายประเสริฐ   ตาค าแปง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงตาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวุฒิพล   มณฑาทอง ปลัดเทศบาลต าบลเวียงตาล 
2. นางสุภาพร พุทธวงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบลเวียงตาล 
3. นายเสกสรร พึ่งสุยะ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นายโสภณ โลมาแจ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายฤทธิเดช คล้ายมณี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นางสาวมลดาลิกา ซื่อตรง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
7. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งจาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯช านาญการ 
8. นางสุมาลี   บุตรศรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นายอดิศักดิ์   ทานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
10. นางสาวธนภร เข็มแดง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
11. นางสาวพิจิตรา ป๋ากาศ  นิติกรปฏิบัติการ 
12. นางพัทธ์ธิดา รชตภคกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13. นายเชาวลิต ขัดสืบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
14. นางวิสุธา ไตรจักร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
15. นางชลธิชา ค าสม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายประสาร ทัศการ  ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียงตาล 
17. นางยุพาณี ศรีตาบุตร รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางอ้อย 
18. นายบุญตวย อินทะปัญโญ โรงเรียนบ้านยางอ้อย 
19. นางสาวนิลาวัลย์ ใจค าท้าว โรงเรียนบ้านยางอ้อย 
20. นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
21. นางสาวอโณทัย ไชยวรรณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบจ.ล าปาง 
22. นางสาวมาลา ไชยชมภู  ประธาน อสม. 
23. นายปฏิวัติ  ทรายมูล  สารวัตรก านันต าบลเวียงตาล 
24. นายอุทัย วงศ์เขียว  สารวัตรก านันต าบลเวียงตาล 
25. นายอุดม มูลมั่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย 
26. นางขันแก้ว น้อยอุ๊ด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านเหล่า 
27. นางสุพิน ผลกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านใหม่แม่ปาง 
28. นายอ านาจ สุขะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านใหม่แม่ปาง 
29. นายสมพล อินตาค า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านยางอ้อย 
30. นายประสารวิทย์ ฉัตรแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านยางอ้อย 
31. นายประเสริฐ สีไหม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านหัววัง 
32. นางอ านวย ค าตา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านหัววัง 
33. นายพัชระ จ าอินถา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 บ้านทุ่งเกวียน 
34. นายสุรพล ธิห้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 บ้านทุ่งเกวียน 
35. นายทศพล ค ามูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 บ้านปางปง-ปางทราย 
36. นายวรวิทย์ มะวงศ์ไวย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 บ้านดอน 
37. นางสมศรี แลสันกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 บ้านยางอ้อยใต้ 
38. นายเสริฐ ฉัตรพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 บ้านยางอ้อยใต้ 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.0๐  น. 
 นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรีต าบลเวียงตาล กล่าวเปิดประชุมท้องถิ่นสัญจร ต าบลเวียงตาล 
ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อประชาชนคนเวียงตาล  ประจ าเดือนมกราคม 2565 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมผู้น าท้องถ่ิน/ท้องที่สัญจร ต าบลเวียงตาล 
นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรี - ได้กล่าวว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้น า
ท้องถิ่น/ท้องท่ีสัญจร ต าบลเวียงตาล ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ  ศูนย์ศึกษา
ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ าบ้านแม่ตาลน้อย หมู่ 8 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
ด าเนินการเผยแพร่ทางเวปไซต์เทศบาลต าบลเวียงตาล www.viangtan-sao.go.th  
- ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีท่านใดขอแจ้งแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมผู้น าท้องถ่ิน/ท้องที่แต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564- 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองเพื่อทราบ   
3.1 แจ้งผลการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาสังกัด เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2565 จ านวน 8 ด้าน 
นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรี -  ได้กล่าวว่า ด้วยเทศบาลต าบลเวียงตาล มีนโยบายในการส่งเสริมการ
จัดต้ังโรงเรียนคุณภาพ ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาในระบบเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง โดยมีการด าเนินการรับโอนสถานศึกษาสังกัด ส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
มาสังกัดเทศบาลต าบลเวียงตาล ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางอ้อย หมู่ท่ี 4 ปัจจุบันได้ด าเนินการหาความสมัครใจของ
สถานท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนโรงเรียนบ้านยางอ้อยจากคณะกรรมการฯ  
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565  ท่ีผ่านมา ในส่วนรายละเอียดขอมอบหมาย รองปลัดฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมต่อไป 
 
นางสุภาพร  พุทธวงษ์ รองปลัดเทศบาล -  ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้น าทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุนในการรับโอน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางอ้อย โดยผลการประเมินความพร้อม ได้ระดับคุณภาพ 3  ระดับคุณภาพเฉล่ีย 2.88 
สรุปผลการประเมินมีความพร้อมในระดับสูงมาก ในส่วนของล าดับต่อไป หลังจากผ่านผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1 จะมีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลังจากนั้นกรรมการศึกษาจะประสานงานระหว่างกระทรวง และจะแจ้งเรื่องการถ่ายโอนภารกิจฯ ซึ่งในระหว่างนี้
ต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการวางแผน และแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ท่ีจะถึงนี้ โดยได้เชิญคุณวิบูลย์ ทานุชิต ผู้ทรงคุณวุฒิเขตตรวจราชการท่ี 
15 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนบ้านยางอ้อยโดยมี
ก าหนดลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและประชุมผู้เกี่ยวข้องในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. และ
ในเวลา 13.00 น. ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงตาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของรายละเอียด
ก าหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ขอเชิญครูยุภาณี ศรีตา
บุตร รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางอ้อย ได้แจ้งรายละเอียดต่อไป 
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นางยุภาณี ศรีตาบุตร รักษาการ ผอ.รร.บ้านยางอ้อย -  ได้แจ้งว่า ตามท่ีท่านรองปลัดฯ ได้กล่าวมาแล้วใน
เบ้ืองต้น ว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจฯ นั้น การประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่จึงยังคงภายใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ล าปาง 
เขต 1 เรื่อง ก าหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัคร
ได้ต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 – 5 มีนาคม 2565 โดยโรงเรียนบ้านยางอ้อย มีจุดเด่น ภายใต้แนวคิด สนุกเล่น 
เก่งคิด บรรยากาศเป็นมิตร ส่ิงท่ีนักเรียนจะได้รับจากการมาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนบ้านยางอ้อย คือ 1.ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน คนละ 300 บาท/ปี  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/เทอม (200 บาท/ปี)  3.ค่าหนังสือเรียน 
คนละ 200บาท/ปี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 
นายวุฒิพล  มณฑาทอง ปลัดเทศบาลต าบล - ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่าในขณะนี้กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษา
อยู่ในขั้นตอนรอการตอบรับการถ่ายโอนภารกิจฯ  
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลเวียงตาล 
นายวุฒิพล  มณฑาทอง ปลัดเทศบาลต าบล - ได้กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต าบล
เวยีงตาล ซึ่งเป็นวาระส าคัญของจังหวัดล าปาง ซึ่งอบจ.ล าปางถือเป็นพี่ใหญ่ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นท่ี 
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเราประสบปัญหาพอสมควรคือ การจัดการขยะจากต้นทางไปปลายทาง  
ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเรา มีการพยามยามก าจัดขยะตกค้างท่ีอยู่ในพื้นท่ีของหมู่บ้านท่ีมีการท้ิงในป่า
ชุมชน เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ท่ีอบจ.ล าปาง ได้ในบางส่วน ซึ่งยังเกิดปัญหาพื้นท่ีท่ีเราน าขยะไปท้ิงในปัจจุบัน ใน
พื้นท่ีของป่าไม้ เช่น ล่าสุดในพื้นท่ีแม่วางท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้เข้ามาตรวจสอบ ในเบื้องต้นได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องการจัดการขยะปลายทาง ซึ่งในขณะนี้ติดปัญหาในเรื่องของพื้นท่ี ท่ีจะมี
การก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ จากเดิมท่ีขอใช้ในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 5 บ้านหัววัง แต่ติดปัญหาเป็นพื้นท่ี นสล. ท่ีไม่
สามารถท าการพัฒนาปรับปรุงได้ และได้มีความเห็นในการปรึกษาหารือว่าจะขอใช้พื้นท่ีอื่นในเบื้องต้น จะขอใช้พื้นท่ี
นิคมสหกรณ์ บริเวณหมู่ท่ี 3 โดยขออนุญาตจากนิคมสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดรองรับขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการก าจัดขยะ
ในครัวเรือน เพื่อน าไปให้ผู้ประกอบการน าขนขยะในพื้นท่ีต าบลเวียงตาล 10 กว่าราย ซึ่งผู้ประกอบการต้องมาจด
ทะเบียนขออนุญาตท่ีเทศบาลในการเก็บขนขยะ ซึ่งแทนท่ีจะน าขยะไปท้ิงท่ีจุดเดิม แต่ให้น ามาท้ิง ณ สถานีขนถ่าย
ขยะเพื่อมิให้มีขยะตกค้างในพื้นท่ี และป้องกันปัญหาการร้องเรียน ปัญหาเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ปัญหาหมอกควันจากการ
เผา ซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จึงจ าเป็นต้องมีสถานีขนถ่ายขยะ เพื่อมิให้เกิดขยะตกค้างและน าไปก าจัดท่ี
ถูกต้อง ณ อบจ.ล าปาง และในขณะนี้ อบจ.ล าปางได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการจากเดิม 150 บาท เป็น 
220 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในการก าจัดขยะต้นทางท้อ งถิ่นเราต้องมีการ
ขับเคล่ือนอาศัยท่านผู้น าต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ท่ีจะต้องท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะต้น
ทางให้ได้มากท่ีสุดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายขยะ ซึ่งทางผู้ประกอบต้องมาขึ้นทะเบียนและรวมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนอัตราการเรียกเก็บแต่ละครัวเรือนในอัตราใหม่ตามท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทางเทศบาลจะควบคุมไม่ให้อัตราสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ ชาวบ้านจะเดือดร้อนและท่ีผ่านมา
ทางเราได้เสนอขอโครงการขอรถขยะจากกรมส่งเสริมฯ เพื่อน ารถไปเก็บขนขยะใน 3 หมู่บ้าน ในพื้นท่ีหมู่ 6, 8, 9 ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการขยะร่วมกัน ระหว่างเทศบาลกับเอกชน ซึ่งสามารถด าเนินการตรงนี้ได้  

/และลด... 



 

-5- 
 

และลดปัญหาจากข้อจ ากัดของเครื่องไม้เครื่องมือของเทศบาลท่ีเรามีน้อยบุคลากรก็ยังไม่พร้อมเต็มร้อย ซึ่งในเบื้องต้น
เราจะขอใช้พื้นท่ีบริเวณ หมู่ 3 เป็นสถานีขนถ่ายโดยในเรื่องของการขับเคล่ือนมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดท่ีได้มี
การประสานโครงการดังกล่าว ได้ช้ีแจงในรายละเอียดต่อไป 

 
นายโสภณ  โลมาแจ่ม หัวหน้าปลัดเทศบาลต าบล - ได้ช้ีแจงว่า ตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนในเบื้องต้น อบจ.ล าปาง
จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยสูงขึ้นจากเดิม ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2565 
เรียกเก็บในอัตรา 220 บาทต่อตัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียกเก็บในอัตรา 290 บาทต่อตันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 เรียกเก็บในอัตรา 360 บาทต่อตันในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เรียกเก็บในอัตรา 430 บาทต่อตัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อตัน หรือในอัตราไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ล าปาง ซึ่งในกรอบ
นโยบายของผู้บริหาร คือ เราต้องมีสถานีขนถ่ายขยะ ท้ังนี้เราต้องพยายามคัดแยกขยะ เพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีส่งไปให้
น้อยท่ีสุด รวมถึงจากการประชุมในครั้งก่อน ท่ีจะมีการแปรขยะท าให้มีมูลค่าให้ได้มากท่ีสุด โดยเริ่มจากต้นทาง โดย
ในขณะนี้ พื้นท่ีท่ียังค้างด าเนินการก าจัดขยะตกค้าง คือ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 10 ท้ังนี้เทศบาลยังไม่มีรายได้จากการ
จัดเก็บขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการของแต่ละหมู่บ้านเอง ในเรื่องโครงการสถานีขนถ่ายขยะตามท่ีได้เข้าไป
ในพื้นท่ีร่วมกับท่านสมาชิกสภาฯ โดยมีข้อจ ากัดเรื่องไฟ หลังจากท่ีได้ประสานงานกับนิคมสหกรณ์ ซึ่งได้อธิบายในการ
ด าเนินการเป็นจุดพักขยะเพื่อน าไปก าจัด ณ อบจ.ล าปาง หลังจากนั้นน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯเพื่อขอความ
เห็นชอบ เพื่อด าเนินการส่งเรื่องไปนิคมสหกรณ์ ซึ่งขอใช้จ านวน 20 ไร่ และให้พื้นท่ีห่างไกลจากบ้านเรือนในพื้นท่ี 
ขอน าเรียนในเบ้ืองต้น 

 
นายสมพล  อินตามา สมาชิกสภาเทศบาลต าบล - ได้ช้ีแจงว่า บริเวณพื้นท่ีท่ีได้ไปส ารวจจะติดชายขอบท้ายของ
หมู่ท่ี 3 อยู่ในแปลงพื้นท่ีปลูกต้นยูคาลิปตัส เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ จะเลือกพื้นท่ีท่ีอยู่ไกลจากบ้านเรือนชาวบ้านให้
มากท่ีสุด ไปทางโรงสีป้าเอี้ยง ซึ่งทางหมู่ท่ี 3 จะทราบดีว่าอยู่ในบริเวณจุดท่ีจะไม่มีผลกระทบต่อใคร เราไม่ได้ขุดเป็น
บ่อตามท่ีข่าวที่มีการต่อต้านในพื้นท่ีอื่นๆ แต่จะเป็นจุดพักสถานีขนถ่ายขยะเพื่อน าส่งก าจัด ณ อบจ.ล าปาง ต่อไป 
 
นายมนัส  วังขวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 - ได้กล่าวว่า ในการด าเนินการดังกล่าว คงต้องมีการประชาคมกับ
ชาวบ้านในพื้นท่ี แต่ทางผู้ใหญ่บ้านไม่มีปัญหา แต่ในกรณีท่ีจะเป็นศูนย์กลางให้ต าบลอื่นมาร่วมด้วยคงจะล าบาก แต่ถ้า
เฉพาะการแก้ไขในพื้นท่ีต าบลเวียงตาลน่าจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีได้ ในกรณีจะมีการสร้างบริเวณจุดมุม
ทิศใต้ ซึ่งห่างไกลหมู่บ้านพอสมควร (หมู่บ้านเดิม) แต่ในขณะนี้มีการก่อสร้างครัวเรือนใหม่ จ านวนประมาณ 3 หลัง
ห่างจากจุดท่ีต้ังไว้ประมาณ 100 เมตร ซึ่งคงต้องมีการประชาคมช้ีแจงกับชาวบ้านในพื้นท่ีก่อน 
 
นายวุฒิพล  มณฑาทอง ปลัดเทศบาลต าบล - ได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นในขณะนี้เป็นการเลือกพื้นท่ี ซึ่งใน
กระบวนการต่อไปจะต้องมีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
ท่ีประชุม -เห็นควรน าเรื่องปรึกษาหารือในครั้งต่อไป ในกระบวนการการขอใช้พื้นท่ีเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
ต าบลเวียงตาล 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรี - ร่วมปรึกษาหารือปัญหาในแต่ละหมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลเวียงตาล   
 
นายวุฒิพล  มณฑาทอง ปลัดเทศบาลต าบล - ได้กล่าวว่า มีเรื่องแจ้งในท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้ 1.ตามท่ี
จังหวัดได้มีนโยบายการขับเคล่ือนต่อเนื่องเรื่องแผนชุมชน ส่ิงก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ จึงขอความร่วมมือ
ท่านผู้น าทุกท่านเรื่องแผนงานต่างๆเพื่อรองรับในปีงบประมาณ 67 ซึ่งทางอ าเภอจะลงพื้นท่ีโดยมีคณะวิทยากรร่วมลง
พื้นท่ีไปในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีท่านผู้น าทุกท่านต้องกลับไปทบทวนแผนชุมชน เพื่อเตรียมการสอด
รับและสอดคล้อง ซึ่งจากการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่ีผ่านมาในพื้นท่ีต าบลเวียงตาล ยังคงติดปัญหา
การปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ เรื่องพื้นท่ีคาบเกี่ยวกับพื้นท่ีป่า จึงท าให้เ กิดความล่าช้า และเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันเราพยายามให้มีการช้ีแจงเรื่องของ
การด าเนินการต่างๆให้กับฝ่ายก ากับดูแลพอสมควร ซึ่งในบางเรื่องเราจ าเป็นต้องส่งคืน เช่น บริเวณด้านหลังตลาด 
ทุ่งเกวียน ท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวน 2.ข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีถ้ามีปัญหาต่างๆ หรือมีข้อร้องเรียน สามารถแจ้งปัญหา
กับทางเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯได้โดยตรง เช่น มีข้อร้องเรียนการพัฒนาปรับปรุงป้ายเทศบาลว่าไม่ถูกต้องรุกล้ าท่ี
สาธารณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงจากป้าย อบต. เดิมท่ีได้รับมอบจากนิคมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ มีการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเงินอุดหนุน ท่ีเราได้ด าเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่งเรื่องไปเบิกท่ีจังหวัดเป็นมูลเหตุท าให้มีเรื่องราวต่างๆ ข้อร้องเรีย น
ล่าสุด ประปา หมู่ 2 ว่าน้ าไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการประปาของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประเด็นท่ีต้อง
ท าการแก้ไข จึงขอฝากท่านผู้น าทุกท่านได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี หากมีปัญหา
ต่างๆสามารถแจ้งได้โดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลได้ ซึ่งเราจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็วและตรงจุด เพื่อท่ีจะได้
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ต่อไป  
 
นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรี - ท่ีประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบทุกวาระแล้ว 

- ไม่มีท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมอีก  
- แจ้งปิดการประชุมการประชุม ท้องถิ่น สัญจรต าบลเวี ยงตาล 

ตามโครงการ สานพลังประชารัฐ ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อประชาชนคนเวียงตาล ประจ าเดือน มกราคม 2565  
ในวันจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านยางอ้อย หมู่ 4 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑4.0๐ น. 
 

 
(ลงช่ือ)..................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    ( นางสาวมลดาลิกา  ซื่อตรง ) 
            นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        ( นายฤทธิเดช  คล้ายมณี ) 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน 
   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 


